

Cập nhật bảng giá khám phụ khoa 2023

Bảng giá khám phụ khoa, chi phí khám phụ khoa ở Hà Nội, khám phụ khoa giá bao nhiêu, khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền, khám phụ khoa bao nhiêu tiền,...Trong nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp tất cả các thắc mắc trên



Khi nào nên khám phụ khoa?

Những chuyên gia, chuyên gia phụ khoa đều khẳng định rằng việc khám sản phụ khoa định kỳ là rất quan trọng và cần để giúp con gái duy trì tính mạng sinh sản tốt nhất, kịp thời nhận ra những bệnh lý hoặc những rối loạn ẩn chứa bên trong cơ thể để có sự điều chỉnh kịp thời. Hầu như sẽ không có thời điểm vàng để con gái đi khám sản phụ khoa, nếu có điều kiện kinh tế ổn định những con gái nên đi khám định kỳ 3 tới 6 tháng 1 lần vì giá tiền khám sản phụ khoa cơ bản luôn không quá cao. Ngoài ra trong một vài trường hợp sau đây đàn bà cũng cần phải thực hiện xét nghiệm ngay với các chuyên gia sản phụ khoa:

Bộ phận sinh dục xuất hiện dấu hiệu bất thường

Dù đã quan hệ tình dục thường chưa quan hệ tình dục thì khi có những dấu hiệu lạ tại các bộ phận sinh dục bạn nữ nên tới ngay những bệnh viện, trung tâm y tế để tiến hành kiểm tra. Các biểu hiện bạn cần phải lưu ý bao gồm:

- Con gái gặp phải rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: trễ kinh, mau kinh, chu kỳ kinh quá dài hoặc quá ngắn, số ngày kinh bất thường dưới 2 ngày hay Vừa rồi 7 ngày, lượng máu kinh biến đổi ra quá ít hay quá nhiều lần, máu kinh có màu đen, vón cục,...
- Vùng kín tiết nhiều dịch hơn, dịch gặp phải loãng, có mùi hôi khó chịu hoặc bắt gặp dịch bộ phận sinh dục có màu bất thường.
- Mắc phải đau âm đạo không rõ nguyên do.
- Ngứa ngứa âm đạo và những khu vực xung quanh.
- Chảy máu âm hộ.
- Đau bụng dữ dội, đau khu vực chậu.
- Tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu kèm mủ,...

Phần lớn các biểu hiện Trên đây là biểu hiện bạn nữ đang mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, căn bệnh lây lan qua đường tình dục hoặc thậm chí là một vài căn bệnh lý ung thư phụ khoa như ung thư cổ tử cung, ung thư cô bé, âm đạo,... Bởi vậy khi đã có biểu hiện Trên đây bạn gái không nên bởi căng thẳng đến giá khám sản phụ khoa quá cao mà không kiểm tra sẽ bất chấp thời điểm tốt nhất để chữa bệnh.

Trước khi có bầu và kết hôn

Kết hôn và có bầu là hai thời kỳ quan trọng đàn bà nên đi xét nghiệm sản phụ khoa. Việc xét nghiệm sẽ xác định chắc chắn bạn gái có đang gặp phải mắc những căn bệnh lý, các rối loạn có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục, xác suất mang thai và thai nhi thường không. Đồng thời với những phụ nữ chưa có kinh nghiệm, khi kiểm tra các chuyên gia tư vấn, trả lời những thắc mắc giúp cho việc mang bầu, sinh con xảy ra thuận lợi.

Có biểu hiện lạ sau khi quan hệ

Dưới khi quan hệ nếu con gái bị đau âm đạo dữ dội và cải thiện Trên đây 2, 3 ngày thì nên thăm khám ngay với những chuyên gia sản phụ khoa để tìm hiểu rõ nguồn gốc vì thương tổn cơ quan sinh dục hay là dấu hiệu của các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bệnh xã hội. Đặc biệt nếu cảm thấy đau còn kèm theo triệu chứng chảy máu âm đạo bất thường Cùng với chu kỳ kinh thì bạn nữ hãy xét nghiệm sớm nhất có thể.

Cùng với việc chú ý lựa chọn thời điểm thăm khám bạn gái cần nghiên cứu rõ chi phí khám sản phụ khoa bao nhiêu tiền, bảng giá khám phụ khoa ở các cơ sở y tế để có sự chuẩn mắc phải kỹ lưỡng, tâm lý thoải mái trước khi đi khám phụ khoa.

[Top 12 địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội 2023](#)

[Review 9 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội](#)

[Top 7 bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội](#)

Chi phí khám sản phụ khoa hết bao nhiêu tiền tại Hà Nội?

Khám phụ khoa giá bao nhiêu, chi phí khám phụ khoa tại Hà Nội bao nhiêu tiền, có đắt không là khúc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ. Theo nghiên cứu của chúng tôi hiện tại khá nhiều phòng khám tư nhân và công lập ở thủ đô đang thực hiện thăm khám sản phụ khoa với các gói khám cơ bản **từ 200,000đ tới 1,000,000đ**. Mức giá khám sản phụ khoa này sẽ thay đổi tại mỗi trường hợp người bệnh vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau đây:

Giá tiền khám lâm sàng

Khám sản phụ khoa giá bao nhiêu, khoản giá tiền đầu tiên mà bạn cần chi trả khi khám sản phụ khoa là phí thăm khám ban đầu. Kiểm tra sản phụ khoa cũng như việc kiểm tra những bộ phận không giống Vừa rồi cơ thể, con gái cần được thực hiện thăm khám lâm sàng để các chuyên gia thăm khám âm đạo từ đó đưa ra chỉ định xét nghiệm, siêu âm phù hợp để đưa ra kết luận chính xác nhất về tình trạng tính mệnh sinh sản. Việc thăm khám lâm sàng không mất nhiều thời gian và phí Do đó nữ giới cũng không cần phải quá căng thẳng.

Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

Khám phụ khoa bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc không nhỏ vào tình trạng tính mạng của chị em phụ nữ khi xét nghiệm. Nếu chị em chỉ đơn giản đi khám phụ khoa định kỳ, không có vấn đề căn bệnh lý thường rối loạn nào thì chỉ nên đăng ký các hạng mục khám cơ bản, chi phí khám sản phụ khoa hay không cao.

Ngược lại nếu con gái thăm khám khi có nhiều dấu hiệu bất hay các bác sĩ cần kiểm tra kỹ hơn, làm rất nhiều lần xét nghiệm, siêu âm để đưa ra kết luận căn bệnh chính xác Do đó sẽ gây tốn kém. Cùng với giá tiền kiểm tra, nếu phát sinh căn bệnh lý chị em sẽ cần thiết chi trả thêm phí chữa trị, thuốc men. Tất cả các phí này sẽ được tính vào bảng giá khám sản phụ khoa mà người cần phải thanh toán trước khi ra viện.

Những hạng mục xét nghiệm

Việc lựa chọn hạng mục kiểm tra cũng quyết định rất lớn đến tổng giá tiền khám sản phụ khoa hết bao nhiêu tiền. Ở những trung tâm y tế và bệnh viện bây giờ đều có bảng giá khám phụ khoa với các hạng mục lẻ và mức giá kèm theo. Nếu nữ giới chỉ muốn khám một số hạng mục lẻ thì hay mức giá tiền này sẽ thấp hơn so với việc khám tổng quát tất cả các khúc mắc phụ khoa. Những gói khám tổng quát cũng có từ cơ bản đến nâng cao, gói khám càng đầy đủ, càng xét nghiệm kỹ được nhiều lần câu hỏi chuyên sâu thì giá khám phụ khoa càng cao. Tùy theo từng điều kiện tài chính và nhu cầu mà mỗi chị em phụ nữ có thể lựa chọn giúp mình một gói khám phù hợp.

Cùng với các hạng mục, gói khám người bệnh được lựa chọn thì sau liệu trình xét nghiệm lâm sàng, tùy theo tình trạng của bệnh nhân các chuyên gia có thể yêu cầu bạn nữ thực hành thêm một hoặc một số hạng mục khám cần. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới giá tiền khám sản phụ khoa giá bao nhiêu tiền.

Số lượng những thăm khám, siêu âm

Phí khám sản phụ khoa tại Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ số lượng các thăm khám, siêu âm. Đây là khoản chi phí tốn kém thứ 2 dưới chi phí trị và khoản chi phí này có sự dao động bởi số lượng các thăm khám, siêu âm cần tiến hành ở mỗi người là không giống nhau. Sau bước kiểm tra ban đầu, các chuyên gia là bệnh nhân chỉ định những thăm khám, siêu âm mà bệnh nhân nên tiến hành như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, thăm khám test HPV gây sùi mào gà, kiểm tra Pap, siêu âm tử cung,... Càng phải thực hiện rất nhiều lần xét nghiệm, nhất là là những xét nghiệm chuyên sâu thì phí càng cao Do đó giá khám phụ khoa cũng được đẩy lên cao hơn nhiều so với khám thông thường.

Chi phí chữa trị

Khám sản phụ khoa hết bao nhiêu tiền, bạn nữ hãy chuẩn bị thêm một khoản phí điều trị trước khi đi kiểm tra. Khi đã có những dấu hiệu bất luôn xuất hiện tại âm đạo phụ nữ mới thăm khám thì nguy cơ mắc phải mắc những căn bệnh viêm nhiễm, căn bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất lớn. Càng thăm khám sớm, bệnh còn nhẹ, ít triệu chứng thì việc chữa trị đơn giản, ít tốn kém. Ngược lại nếu chị em để bệnh diễn biến quá lâu, chuyển qua thời kỳ nặng, việc trị tốn rất nhiều lần thời gian và phức tạp sẽ tốn nhiều lần giá tiền hơn. Khám sản phụ khoa bao nhiêu tiền bạn hãy lưu tâm đến khoản giá tiền này nhé.

Địa chỉ khám phụ khoa

Khám phụ khoa giá bao nhiêu còn phụ thuộc vào quyết định lựa chọn [địa chỉ thăm khám phụ khoa](#) tại đâu. Mỗi phòng khám khác nhau sẽ có bảng giá khám sản phụ khoa khác nhau. Những địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín sẽ có bảng giá khám phụ khoa cao hơn so với những địa chỉ cơ sở y tế chui, chưa được cấp phép hoạt động nhưng nữ giới sẽ được đảm bảo độ an toàn, chính xác cao nhất trong giai đoạn khám điều trị sản phụ khoa, hạn chế những biến chứng nguy hại tới tính mạng. Khá nhiều chị em nữ giới chỉ vì căng thẳng phí khám phụ khoa ở Hà Nội quá cao mà chấp nhận dùng dịch vụ khám chữa trị của các địa chỉ không uy tín đã để lại rất nhiều lần biến chứng nhiễm trùng, trị không đúng bệnh, căn bệnh tái phát lại nhiều.

Các phòng khám có chất lượng dịch vụ tốt như phòng khám phụ khoa tư nhân thường có mức chi phí khám sản phụ khoa cao hơn so với trung tâm y tế công lập nhưng đổi lại bạn nữ không nên chờ đợi quá lâu, có thể đặt lịch khám theo yêu cầu vào Ngoài giờ hành chính và các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

[Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[7 địa chỉ đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt tại Hà Nội?](#)

[Giải đáp: Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền? Bảng giá 202](#)

Bảng giá khám phụ khoa tại Phòng khám Thái Hà

Nếu bạn đang đi tìm một địa chỉ phòng khám có mức chi phí khám sản phụ khoa hợp lý thì không thể không kể tới phòng khám phụ khoa Thái Hà ở 11 Thái Hà, quận Đống Đa. Theo nghiên cứu

của chúng tôi mức giá khám sản phụ khoa ở Khu vực này không quá cao, cơ sở y tế hiện đang triển khai ưu đãi giảm giá gói khám sản phụ khoa chỉ còn 288,000đ. Trong gói khám này nữ giới sẽ được:

- Bác sĩ thăm khám lâm sàng.
- Xét nghiệm đường huyết.
- Kiểm tra nhận ra mang thai sớm.
- Tiến hành xét nghiệm nấm âm đạo.
- Thăm khám lậu cầu khuẩn gây căn bệnh lậu.
- Kiểm tra khí hư.
- Soi bộ phận sinh dục.
- Test HPV gây sùi mào gà.
- Thăm khám nước tiểu.

Với gói khám cơ bản này sẽ cho chị em phụ nữ kiểm tra được cơ bản tình hình của những cơ quan, cô bé. Sau giai đoạn thăm khám, nếu cần thiết tiến hành thêm những thăm khám chuyên sâu hay cần phải chữa trị căn bệnh lý nào các chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho chị em và thông báo giá tiền cụ thể. Giá tiền điều trị tại Địa điểm này cũng không quá cao.

Cùng với ra Cơ sở này vẫn đang triển khai gói hỗ trợ 30% giá tiền tiểu phẫu khi đặt lịch thăm khám trước, để tham khảo thông tin cụ thể bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài bệnh viện.

Bên cạnh mức phí khám chữa bệnh hợp lý thì phòng khám Thái Hà còn được nữ giới ở thủ đô tin tưởng do đội ngũ chuyên gia phụ khoa có tay nghề chuyên môn cao, từng có kinh nghiệm rất nhiều lần năm làm việc trong lĩnh vực phụ khoa của những bệnh viện lớn trực tiếp xét nghiệm. Song song với đó chất lượng dịch vụ của phòng khám rất tốt, công tác khám trị bệnh được đối tượng đánh giá cho hiệu quả cao, cách chữa trị hiện đại, ít gây đau đớn, khó chịu giúp người. Để đăng ký khám sản phụ khoa tại Địa điểm này bạn gái có thể đăng ký qua tổng đài... và tới cơ sở y tế vào khoảng thời gian từ 9h - 20h tất cả các ngày trong tuần.

Bài viết trên đã cập nhật thông tin về bảng giá khám phụ khoa hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ, con gái đã có lời trả lời thỏa đáng cho khúc mắc này. Mọi khúc mắc cần tư

vấn xung quanh câu hỏi kiểm tra phụ khoa bạn nữ có thể để lại trong mục tin nhắn hay liên hệ trực tiếp qua tổng đài để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời nhất.

[15 cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất có thể bạn chưa biết](#)

[Top 12 địa chỉ khám hiếm muộn ở đâu tốt tại Hà Nội 2023](#)

[Chi phí chữa sùi mào gà hết bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)